

เมืองไกล

จากเมืองไทย

พิเจียร คุระทอง

จับชาวอัฟกันมาปรองดอง

กลุ่มตะวันตกกำลังช่วยกันออกมาตรการแก้ปัญหาอัฟกานิสถาน อยู่ครับ ในขณะที่สหรัฐส่งกำลังภาคพื้นดินลงไปเหยียบอัฟกานิสถานเพื่อ ไล่ล่าบิน ลาดคน กันไม่ล้มหมึก โอมาร์ นั้น ในดูไวน์เชอเรนก็รับหน้าเสื่อ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้แทนชาวอัฟกานิสถานกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ปรองดอง กันทางการเมือง ประเทศและประชาชนจะได้อยู่อย่างสงบสุขเสียที

งานนี้ไม่หมูหรือครับแม้ว่าจะมีผู้ทางมีหตุภูมิปัจจัยที่น่าจะก่อให้เกิดสันติภาพภายใน ได้มากกว่าถ้าก็ตาม

ประการแรก ผู้นำชาวอัฟกานิสถานกลุ่มต่างๆ ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น ทาจิก อุซเบก ฮาซารา และป้าซุน น่าจะได้คิดว่าอันขาดตัวรับกันเองเพื่อ แอ่งความป็นใหญ่ในแผ่นดินเพียงแค่นักคนเดียวเหมือนกับที่เกิดขึ้นหลังจาก ที่ไซรีด พ่ายแพ้กลับไปแล้วได้ทาลิบันมาบริหารประเทศด้วยอำนาจเบ็ด เเสร็จเพียงกลุ่มเดียวได้สร้าง ความทุกข์ยากแก่ประชาชนและประเทศชาติ มากกว่า

ประการที่สอง ดูเหมือนว่ากลุ่มตะวันตกและรัสเซียพูดกันรู้เรื่องมากกว่าที่เคยเป็น ดังนั้นจึงไม่น่าจะเกิดสภาพแบ่งขั้วแบ่งค่ายถือหางซีอีวคน ละฝ่ายจนไม่สามารถเจรจาสร้อยกันได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนเกิดเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้หรือตะวันออก กับตะวันตก

ประการที่สาม ก็คือกลุ่มตะวันตกเห็นเป็นจู่ๆที่จะเข้ามาร่วมมือใน การจัดการปัญหาอัฟกานิสถานซึ่งแต่เดิมนั้นเห็นเป็นจู่ๆไม่ใช่ นี่เป็นช่องว่างที่ทำให้เพื่อนบ้าน โดยรอบของอัฟกานิสถานเข้ามาช่วงชิงอิทธิพลกัน ซึ่งในที่สุดปากีสถานก็ได้ชัยชนะเพราะกลุ่มทาลิบันซึ่งมีความสนิทสนมกับ ปากีสถานมากที่สุดได้เข้ามาเป็นรัฐบาลและครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ ของอัฟกานิสถานในที่สุด ในขณะที่อิหร่านต้องตัดความสัมพันธ์กับอัฟกา นิสถานในช่วงที่ทาลิบันบริหารประเทศ

การที่กลุ่มตะวันตกเห็นว่าเป็นจู่ๆ(โดยอาจทำผ่านสหประชาชาติ) จะทำให้อิทธิพลของปากีสถานในอัฟกานิสถานลดน้อยลง

อย่างไรก็ตามแม้จะมีหตุภูมิปัจจัยที่น่าจะสร้างสรรคให้ชาวอัฟกันปรองดอง ทางการเมืองมากกว่าเก่า แต่งานนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับกลุ่มตะวันตกเพราะอำนาจเป็นผลประโยชน์ที่แบ่งกันยาก ใครๆ ก็อยากครอบครองไว้คนเดียว โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม

ก็ดูตัวอย่างกัมพูชาที่สหประชาชาติเข้าไปจัดการให้มีการเลือกตั้งหลัง เวียดนามถอนออกไป ปรากฏว่านาอูน เช่น ซึ่งได้ที่นั่งน้อยกว่ากลุ่มของ เจียรณฤทธิ์ก็ถ่มไม่ยอมรับเอาคือๆ จนเจ้าสีหนุให้ประนีประนอมกัน ประเทศกัมพูชาช่วงนั้นถึงกับมีนายกรัฐมนตรีนี่ 2 คนคือนายกรัฐมนตรีนคนที่ 1 เจียรณฤทธิ์ และนายกรัฐมนตรีนคนที่ 2 นาอูน เช่น

นับเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีนายกรัฐมนตรี 2 คน

หรือว่าต่อไปในอนาคตจะเกิดขึ้นซ้ำรอยในอัฟกานิสถานก็ไม่รู้ อย่างเพิ่ง ปรามาสว่า จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าคนอัฟกันนั้นมีความแตกต่างทางเชื้อ ชาติมากกว่ากันทุเรียนเสียอีกครับ ก็มีคนเชื้อชาติป้าซุน-ทาจิก ฮาซารา และอุซเบก

พวกป้าซุนนั้นเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดมีเสียงข้างมากซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ ทาลิบัน ดังนั้นถ้าหากกลุ่มตะวันตกและเลขคนกลุ่มนั้นหันไปเอาพวกพันธุ มิตรทางเหนืออันประกอบด้วยทาจิก อุซเบก และฮาซารแล้วรับรองได้เสีย ครับว่ามีปัญหาแน่

ดังนั้นก็ขอติดตามดูการแก้ปัญหาของกลุ่มตะวันตกรอบแรกในเชอเรน นี้ว่าจะมีน้ำยาซักแกลไหน จะสร้างความพอใจและความหวังให้ชาว อัฟกันทุกกลุ่มรอมชอมและปรองดองทางการเมืองในอนาคตได้หรือไม่ งานนี้ไม่ง่ายแม้จะท้าทายความหวัง